

**บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าหลังผู้นำเข้าซื้อดอลลาร์, แรงเก็งกำไรบาทชะลอลง**

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าหลังมีแรงซื้อดอลลาร์เข้ามาจากผู้นำเข้า ขณะที่แรงซื้อเงินบาทเพื่อเก็งกำไร ที่มีเข้ามามาก่อนหน้านั้น ชะลอกลงไป หลังจากทางการส่งสัญญาณในการดูแลเงินบาท

\*ยูโรพุ่งขึ้นใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 11 เดือนเมื่อเทียบดอลลาร์ ในช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย จากสัญญาณที่แสดงถึงความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้นในยุโรป ขณะที่เงินร่วงลงมาแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปีครึ่งเมื่อเทียบดอลลาร์ จากการคาดการณ์ว่า จะมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินมากขึ้นในญี่ปุ่น

\*ข้อมูลเมื่อวันศุกร์ระบุว่า ธนาคารในยุโรปกำลังชำระคืนหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ที่ถูกไปจากธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) ในช่วงวิกฤติหนี้ ในวงเงินที่สูงกว่าคาด ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้น

\*ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของเยอรมนี เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน ในเดือนม.ค. สู่ระดับสูงสุดในรอบกว่าครึ่งปี ซึ่งเป็นสัญญาณเพิ่มเติมว่า เศรษฐกิจเยอรมนีกำลังขยายตัวมากขึ้นอีกครั้ง หลังจากหดตัวลงในปลายปีที่แล้ว

\*ยูโรยังได้แรงหนุนจากมุมมองที่ว่า นโยบายการเงินของอีซีบีอาจจะผ่อนคลายน้อยกว่า นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 29.875 บาท

\*09.05 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 29.93/97 จาก 29.89/91 เมื่อวันศุกร์ ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 29.91/98 จาก 29.90/93 เมื่อวันศุกร์

\* Yen/ดอลลาร์ อยู่ที่ 90.89/93 จาก 90.94 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3451/53 จาก 1.3454 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

"ดอลลาร์/บาท เข้านี้ปรับตัวขึ้นมา month-end demand(แรงซื้อดอลลาร์ช่วงปลายเดือนจากผู้นำเข้า) ยัง support อยู่ ส่วนกลุ่มเก็งกำไร กับพอร์ตของแบงก์เองก็ชะลอไป หลังจากทางการออกมามี comment เรื่องบาทแข็ง" ทิลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทในช่วงเช้าวันนี้ อ่อนค่าลงหลังแรงซื้อดอลลาร์จากผู้นำเข้าในช่วงปลายเดือน เป็นแรงสนับสนุนดอลลาร์ ขณะที่แรงเก็งกำไรเงินบาทชะลอกลงไป หลังทางการให้ความเห็นและแสดงความกังวล ต่อการแข็งค่าของบาทมากขึ้น ซึ่งเป็นลักษณะของการแทรกแซงด้วยวาจา

ส่วนปัจจัยเรื่องที่ธนาคารในยุโรปมีการชำระคืนหนี้เงินกู้ให้กับอีซีบี ในวงเงินที่สูงกว่าคาดนั้น แม้เป็นปัจจัยบวกต่อยุโร แต่ไม่ได้ช่วยหนุนบาท และถ้าดูจากที่ผ่านมาหากยูโรวิ่งขึ้นสกุลเดียว โดยที่เงินบาทไม่แข็งค่าตาม เมื่อยูโรกลับมาอ่อนค่า เงินบาทก็มีแนวโน้มอ่อนค่ามากกว่าปกติ

ทิลเลอร์คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวรับที่ 30.00 และแนวต้านที่ 29.90

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้